

จาก “อาเซียน” ก้าวสู่ “ประชาคมอาเซียน” อีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ประชาชนคนไทยทุกคนกำลังให้ความสนใจกันอยู่ ณ ตอนนี้ หลายคนคงอาจสงสัยว่าประชาคมอาเซียน คืออะไร แล้วทำไมคนไทยอย่างเราต้องตื่นตัวกับคำๆ นี้ คำถาม 2 ข้อนี้คงวนเวียนอยู่ในหัวของแฟน ๆ อยู่ ณ ตอนนี้อย่างไรไหมคะ วันนี้แอดมินจะมาไขข้อสงสัยทั้งหมดให้ได้ อ่านกันค่ะ



อาเซียน

ประชาคมอาเซียน คืออะไร ?

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) เป็นการรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือที่เราเรียกกันว่ากลุ่มประเทศอาเซียนกันมาก่อน ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม พม่า ลาวและกัมพูชา รวมกันเป็นประชาคมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ การบริหาร ให้มีอำนาจต่อรองในระดับโลก โดยมีกลุ่มสหภาพยุโรปเป็นต้นแบบความคิดและแนวทางในการปฏิบัติ โดยเป้าหมายการรวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียนจะมุ่งเน้นเรื่องสำคัญ 3 เรื่องได้แก่

1. ประชาคม การเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community – ASC) มุ่งให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีระบบแก้ไขความขัดแย้ง ระหว่างกันได้ด้วยดี มีเสถียรภาพอย่างรอบด้าน มีกรอบความร่วมมือเพื่อรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยและมั่นคง
2. ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) มุ่งให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และการอำนวยความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน ให้เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน อันจะทำให้ภูมิภาคมีความเจริญมั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่น ๆ ได้ และเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนในประเทศอาเซียน
3. ประชาคม สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC) เพื่อให้ประชาชนแต่ละประเทศอาเซียนอยู่ร่วมกันภายใต้แนวคิดสังคมที่เอื้อ อาหาร มีสวัสดิการทางสังคมที่ดี และมีความมั่นคงทางสังคม

ทำไมคนไทยต้องตื่นตัวกับคำๆ นี้ ?

เพราะเราเป็นประเทศหนึ่งในประชาคมอาเซียน ดังนั้นไม่ว่าอย่างไรก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอน โดยเฉพาะในด้าน การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การตื่นตัวและเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจึงมีความสำคัญ เพราะเราจะ ได้วางแผนรับมือกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อสร้าง โอกาสและรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอย่างแรกที่เรควร เตรียมพร้อมคือ เรื่องของภาษาอังกฤษที่จะเป็นภาษาทางการที่จะใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน หากเราไม่ตื่นตัวและ เตรียมพร้อมตั้งแต่วันนี้ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและของประชาคมอาเซียนแล้วยัง ส่งผลกระทบต่อตัวเราแน่นอนค่ะ

